
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา  
สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันที ่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565   
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสามขา 

 
 ผู้มาประชุม                 เวลา 09.0๐ น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางจามจุรี  ศรีวรรณะ ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา จามจุรี  ศรีวรรณะ  
2 นายก้าน  ศรีสุขกาญจน ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา ก้าน ศรีสุขกาญจน ์  
3 นายบุญศรี  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 บุญศรี  โต๊ะสงิห์  
4 นางอาภรณ์  โต๊ะสงิห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์  

5 นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สมบูรณ์  บุญอ านวย  
6 นายสอน  ใจด ี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สอน  ใจดี   
7 นายสิริพงษ์  สิริวฒุิธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สิริพงษ์  สิริวุฒธิรรม  
8 นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สมชัย  ธรรมรักษ์  
9 นายกลา้  กมลเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 กล้า  กมลเลิศ  

10 นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 ทัศนา  ทรมีฤทธิ ์  
11 นายวฒุิพงค์  แก้วงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 วุฒิพงค์  แก้วงาม  
12 นายสธุี  สีจนัดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สุธี  สีจันดา  
13 นางสาวอนนัตา  โพธิ์อุดม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา อนันตา  โพธิ์อุดม  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา สกาว  เมฆา  
2 นางอุษณีย์  วนิทะไชย รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา อุษณีย์  วินทะไชย ประชุม อบต.

ศรีสว่าง 3 นายสพุจน์  พงศ์สมโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุพจน์  พงศส์มโพธิ ์
๔ นายสวุรรณ  แสนแวทย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุวรรณ  แสนแวทย ์  
5 นายยนต์  จันทร์หา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสามขา ยนต์  จันทร์หา  
6 นายนารินทร์  สาสนาม ผู้อ านวยการกองชา่ง นารินทร์  สาสนาม  
7 นางสาวพชัรี   ประชุมศรี เจ้าพนักงานธุรการ พัชรี  ประชุมศรี  
     

 
 

เมื่อถึงเวลา  09.0๐  น.  นางสาวอนันตา  โพธิ์อุดม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้ให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุม เช็คยอดผู้เข้าประชุม เมื่อครบองค์
ประชุมจึ งน า เรี ยนประธานสภาเทศบาล และ ประธาน เปิดประชุม            
เวลา 09.10 น.  
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นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

- ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้       
มีเกียรติทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อม ดิฉันขอเริ่มการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา 
สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ในวันนี้ ค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

- ส าหรับเรื่องแจ้งให้ทราบจากสภาเทศบาลต าบลสามขา ไม่มี เชิญคณะผู้บริหารค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา วาระแจ้ง
ให้ทราบ ดังนี้ 
1. ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรศาลปู่ตา เมื่อวันที่ 3 
สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา 
2. จากสื่อต่างๆ ทุกท่านคงจะได้ทราบกันแล้ว กรณีที่ นายเอกภาพ  พลซื่อ ถูกศาลสั่ง
ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี และต้องเสียค่าใช้จ่ายชดใช้ในการเลือกตั้งนายก อบจ.
ร้อยเอ็ดใหม่กว่า 34 ล้านบาท  
3. แจ้งผลการประเมิน ITA ระดับท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลสามขา        
ได้ล าดับที่ 3 ของประเทศ และล าดับที่ 3 ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
4. วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เชิญร่วมกิจกรรมงานพิธีวันแม่ ณ อ าเภอโพนทราย และ
ทุกปีเทศบาลต าบลสามขาจะด าเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ โดย   
ในปีนี้จะจัดในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ประมาณ 100 ต้น โดยในรายละเอียด
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
5. ในวันนี้มีการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นเคลื่อนที่ ณ อบต.ศรีสว่าง ก็ได้ให้ท่านรองนายก
ฯ 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมแทน 
6. ได้รับแจ้งร่วมกิจกรรมวันก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 10 สิงหาคม 2565 และ
สนับสนุนโต๊ะจีน ซึ่งในวันดังกล่าวกระผม คงจะไม่ได้เข้าร่วม แต่จะจองโต๊ะให้ 1 โต๊ะ 
1,800 บาท ในส่วนนี้ก็ขอมอบให้ท่านประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ เป็นผู้แทน
ร่วมงาน 
7. ตามหนังสืออ าเภอโพนทราย แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิค
การประชุมสภาท้องถิ่น และการพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” หากท่านสมาชิกสภาฯ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด
หนังสือได้ที่ จพง.ธุรการ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ทราบ  - วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้น าเรียนต่อท่ีประชุมในล าดับต่อไป เชิญค่ะ 

ทราบ  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
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สามขา เขต 1 ในฐานะเป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดดังนี้ 

 - ตามที่ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้รับ
รายงานการประชุมสภาฯ จากเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา แล้วนั้น             
ได้ประชุมในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลสามขา เพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565   

 - ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบในรายละเอียดข้อมูลวาระการพิจารณาต่างๆ แล้วเห็นว่า
ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขจากเดิมแต่อย่างใด จึงขอรับรอง และลงลายมือชื่อไว้ในรายงาน
การประชุมครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

ทราบ  - ได้ให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ 
(สมัยที่ 3) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาว่ามีสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมในรายละเอียดข้อมูลรายงาน
การประชุม หรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

ที่ประชุม -  มีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา          
สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จ านวน 11 เสียง 
และ งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  

- กระทู้ถาม 2 เรื่อง ขอให้น าเรียนต่อท่ีประชุมเพ่ือให้ผู้บริหารได้ชี้แจง เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายก้าน ศรีสุขกาญจน์ รองประธานสภาเทศบาลต าบล
สามขา ขอเสนอกระทู้ถาม เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดิน (สปก./โฉนด) ของพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลสามขา เนื่องจากมีการสอบถามมาว่า เช่น มีพ้ืนที่นา 5 ไร่ 
เสียภาษี 70 บาท แต่พ้ืนที่นา 7 ไร่ เสียภาษี 30 และเมื่อมีการเรียกเก็บชื่อยังคงเป็น
ของบิดา-มารดา/ผู้เสียชีวิตไปแล้ว  ไม่ทราบมีหลักเกณฑ์การการเก็บอย่างไร ครับ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุธี  สีจันดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา      
เขต 2 ขอเสนอกระทู้ถาม เรื่องถนนน้ าท่วมขัง ช่วงบ้าน นางเงิน นามโคตร - นางล่ า 
ค าสุทธี เกิดน้ าท่วมขังการระบายน้ าไม่สะดวก ประกอบกับถนนจุดดังกล่าวกล่าว    
ถนนต่ า ส่งผลกระทบต่อการใช้เส้นทางสัญจรของพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างมาก จึงขอ
น าเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไปยังผู้บริหาร ได้ด าเนินการตรวจสอบ เพ่ือหา
แนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป ครับ         

- ขอให้ผู้บริหารได้น าเรียนต่อท่ีประชุม เชิญค่ะ 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์ 
 ประธานสภาเทศบาล 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสุธี  สีจันดา 
 สมาชิกสภาฯ เขต 2 
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- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ส าหรับ
ข้อสอบถามทั้ง 2 เรื่อง ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ช่วยกันน าเสนอปัญหา/
ความต้องการเพ่ือเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน
ในพ้ืนที่ ซึ่งถนนจุดดังกล่าวก่อสร้างมานานจึงมีระดับถนนต่ าน้ าท่วมได้ง่าย การแก้ไข
ในช่วงนี้ยังไม่สามารถด าเนินการ เนื่องจากฝนเป็นช่วงฤดูฝน แต่อย่างไรก็ตามจะให้ช่าง
ได้ลงไปตรวจสอบ และรายงานผลให้ทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป ส่วนเรื่องของ
การจัดเก็บภาษี ผมคงต้องให้ผู้ที่รับผิดชอบได้น าเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบ เชิญครับ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางนภาดา  คนึงรัมย์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ขอน าเรียน
ที่ประชุมให้ทราบว่าเบื้องต้นว่า การเก็บข้อภาษีเงินได้ต่างๆ ในเขตต าบลสามขาของเรา 
ยังไม่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน 100% เพราะปัจจุบันจะต้องเป็นการท าผ่านระบบแผนที่
ภาษี ซึ่งของเรายังไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง จึงท า
ให้ข้อมูลที่ได้ยังไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควร ซึ่งในรายละเอียดที่สอบถามจะขอน าเรียนให้ที่
ประชุมได้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป เพ่ือหาข้อมูล และเอกสารประกอบการชี้แจง 
ขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  4.1 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสามขา เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด
น้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 (เสนอโดยผู้บริหารท้องถิ่น) 

  - ต่อไปเป็นการพิจารณาญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล   
สามขา เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 เชิญผู้บริหาร ค่ะ  

 - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติ
ทุกท่าน ผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ส าหรับวันนี้ทางคณะ
ผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสามขา เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด
น้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขาพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เพ่ือให้การด าเนินการฯ ดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องในเขตเทศบาล
ต าบลสามขา จึงขอเรียนอภิปรายชี้แจงหลักการ และเหตุผล และรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

นายสกาว  เมฆา 
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นางนภาดา  คนึงรัมย์ 
 นวก.จัดเก็บรายได้ 

นายสกาว  เมฆา 
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ในการเสนอเทศบัญญัติต าบลสามขา 
เร่ือง การติดตั้งบ่อดักไขมนับ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 

---------------------------------- 

หลักการ 

โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสามขาว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร เพ่ือใช้ในการควบคุมดูแลการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบายน้ าเสียในอาคาร ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบล
สามขา  

 

เหตุผล 

 โดยให้การดําเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียในอาคารมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน เป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ํา เสีย ตลอดจนเป็น
การปรับปรุงคุณภาพน้ําให้ดีขึ้น เทศบาลตําบลสามขาจึงเห็นควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยการติดตั้ง บ่อดักไขมันและ
ระบบบําบัดน้ําเสียในอาคาร รวมทั้งสร้างความตระหนักและความรู้แก่ประชาชนในการติดตั้งบ่อ ดักไขมัน และ
ระบบบําบัดน้ําเสียในอาคาร 
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(ร่าง) 
เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลสามขา 

เร่ือง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 
--------------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสามขาเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย      
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้นบังคับใช้ 
           อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕10 ประกอบมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
           เทศบาลต าบลสามขา โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลสามขา และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
จึงได้ตราเทศบัญญัติข้ึนไว้ดังต่อไปนี้ 
           ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสามขาเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลสามขาแล้ว เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดของเทศบาลต าบลสามขา ในส่วนที่ได้ตราไว้
แล้วในเทศบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ส านักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอ่ืน ซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ าซึ่งผ่านการใช้แล้ว 

“การระบายน้ า” หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า การเทน้ า การสาดน้ าหรือการ กระท าอ่ืนใดที่
เป็นการถ่ายเทน้ า 

“แหล่งระบายน้ า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ า ล ากระโดง  ล าราง คู คลอง แม่น้ า ทะเล และ
แหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่ง
น้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความถึง นายกเทศมนตรีต าบลสามขา  

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความถึง ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า และยังไม่มี
กฎหมายใดก าหนดมาตรการเก่ียวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น 

ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด 

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันส าหรับอาคารนั้น  
ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ ในวันที่เทศบัญญัตินี้      
มีผลใช้บังคับก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 

 ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 เก็บ ขน  น้ ามันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปก าจัด
และซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่สภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ 

ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
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ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันถึงการปฏิบัติตาม
เทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑0 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตามความจ าเป็นโดยพิจารณา
ถึงสภาพ  ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร  หรือสภาพพ้ืนที่  เช่น พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่
ในชนบท เป็นต้น 

ข้อ ๑1 ให้นายกเทศมนตรีต าบลสามขารักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้อ านาจออกประกาศ
หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน                    พ.ศ.                                                                    

                  

              

                       เห็นชอบ 
   

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติ
ทุกท่าน ผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ขอเสนอให้สภาเทศบาล
ต าบลสามขา พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
พ.ศ. 2565 พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว ครับ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติ
ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอนันตา  โพธิ์อุดม  รองปลัดเทศบาลต าบลสามขา ตามแห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได้” 

 ในการพิจารณารวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่
น้อยกว่ากว่ากึ่งหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ..” 

- มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด
น้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 เป็นสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 11 เสียง  
- งดออกเสียง    1 เสียง  
 
 

 
     ( นายสกาว  เมฆา ) 

         นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
            

นายสกาว  เมฆา 
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นางสาวอนันตา โพธิ์อุดม 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 
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วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

 - สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นว่ารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 11 เสียง  
- งดออกเสียง    1 เสียง  

วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

- มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแปรญัตติ อภิปราย หรือแก้ไขร่างเทศบัญญัติ เรื่องการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม - ไม่มีการแปรญัตติ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติ
ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอนันตา  โพธิ์อุดม  รองปลัดเทศบาลต าบลสามขา ตามแห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม 
ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน
สมควร 

 ในการพิจารณาในวรรคนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม”่ 

วาระท่ี 3 ขั้นลงมต ิ

 - ท่านใดเห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสามขา “เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565” โปรดยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 10 เสียง  
- งดออกเสียง    2 เสียง  

 - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติ
ทุกท่าน ผม นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ก็ขอขอบคุณท่าน ที่ได้
เล็งเห็นถึงความจ าเป็น และความส าคัญถึงประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชน ในการ
ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ที่จะใช้เป็นแนวทาง 
และหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

- ในวาระอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ เชิญค่ะ 
 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา 
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางสาวอนันตา โพธิ์อุดม 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 
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- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสาม
ขา เขต 1 ตามที่ผู้บริหารได้น าเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าฯ โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (ม.เทคโนโลยีอีสาน) นั้น หากมีการเสนอโครงการ/ด าเนินโครงการ ไม่
ทราบว่าจะสามารถด าเนินการได้เลย หรือไม่อย่างไร ครับ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ส าหรับ
การบริหารจัดการน้ าฯ นั้น ทางเทศบาลต าบลสามขา ได้ไม่ได้ติดต่อ/ประสานไปยัง
วิทยากร ม.เทคโนโลยีอีกสาน เพ่ือมาเป็นพ่ีเลี้ยง/ผู้แนะน าในการจัดท าโครงการต่างๆ 
โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  

- มีท่านใดจะเสนอ หรือสอบถาม หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปราย ในการประชุม
วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในวันพุธ ที่ 10 
สิงหาคม 2565 ปิดประชุม เวลา 12.30  น. 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ตามประกาศฯ ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัย
ที่ 3) ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 

           

                             อนันตา  โพธิ์อุดม 
    ( นางสาวอนันตา  โพธิ์อุดม ) 
                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา              

 

             คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่ 8 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565        
 
               กล้า  กมลเลิศ       สมบูรณ์  บุญอ านวย         อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์
            ( นายกลา้  กมลเลิศ )             ( นายสมบูรณ์  บุญอ านวย )               ( นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ )  
          กรรมการตรวจรายงานฯ        ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ            เลขานุการตรวจรายงาน                                           
            
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม      
พ.ศ. 2565 ได้รับรองการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) คร้ังที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

 จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 
           จามจุรี   ศรีวรรณะ             ผู้รับรองรายงานการประชุม            

                       ( นางจามจุร ี  ศรีวรรณะ ) 
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา  

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

นายนายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
สกาว  เมฆา  

นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

   


